

### 3 A

โกเมธ รุ่งวัฒนกิจ เป็นหนุ่มรูปหล่อชาวนครสวรรค์โดยกำเนิด แต่มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ (เอคงจะรักเชียงใหม่มากนะ) ทำทางของเขาออกขริ่มๆ ไปสักนิด ไม่ค่อยพูดมากและไม่ยุ่งกับใคร การเรียนก็ไม่เบา แต่มักจะมีเรื่องตลกๆ เสมอ เป็นวัยรุ่นนอยากดังเป็นต้น นิสัยเรื่อย ๆ เป็นกันเองกับเพื่อนเสมอ

652/43 อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์

โกวิท สาธร “เคียง” มีรูปร่างเพรียวลม สูงโปร่ง (เขาบอกว่าเป็นรุ่นผู้รักษาประตู) จึงเป็นผู้รักษาประตูของทีม 3 A ได้เยี่ยม เคียงเป็นคนใจสปอร์ต อารมณ์ดี บางทีเพื่อนที่นั่งข้างๆ จะได้รับ Sheet ที่เคียงพิมพ์เองมาแจกให้ฟรี แถมยังเป็นผู้สื่อข่าวกีฬา ชอบนำข่าวกีฬามาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ

125 - 127 ถ. เจริญเมือง จ. เชียงใหม่

เกรียงศักดิ์ วรรณศิริกุล เพื่อนเรียกเขาว่า “เกรียง” เขาเป็นคนสำคัญของห้องที่เดียว (หัวหน้า) มักเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำกิจกรรมต่างๆ เสมอ อ้อยยังเป็นพนักงานกดกริ่งอีกด้วย การเรียนดี ชยัน เป็นกันเองกับเพื่อนเสมอ

27/1 ถ. ช้างคลาน ต. ป่าแดด จ. เชียงใหม่

กฤตยา วัฒนคุณ คู่รัก คู่แค้นของอนุชาติ คงเป็นเพราะรูปร่างบอบบางผิวดำถึงได้เร็วนัก จิตใจเรียบๆ มีความมานะพยายามดี เพื่อนๆ บอกว่า กฤตยาชอบคณิตศาสตร์มาก และชอบบังคับข้ออีกด้วย

24 ถ. สายเกาะกลาง ต. หนองหอย จ. เชียงใหม่

สงสิทธิ์ วาทกิจ เพื่อนๆ เรียกเขาสั้นๆ ว่า “ตุ๊ต” ชอบเล่นกีฬาประเภทเสียงเจ็บ เสียงตาย (เตะแหลก) การเรียนตุ๊ตก็สนใจมาก สงสัยเป็นถามไม่เกรงใจทีเดียวแหละ เพื่อนๆ บอกมาเหมือนกันว่าทำทางตลก ซึ่งบางครั้งก็เรียกเสียงฮาจากเพื่อนๆ เบื่อเร็วทีเดียว ชอบใจตุ๊ตละก็ลองโทรไปฟังเสียงตุ๊ตที่ 35406 หรือที่ตัวตุ๊ตที่

62 ถ. ระแงง จ. เชียงใหม่

ขั้ววาล เรื่องประพันธ์ ทำทางออกจะขริ่มๆ นึกเนมของเขาเราไม่ทราบ ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือที โดยเฉพาะ ภูมิ-ประวัติศาสตร์ ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครนัก (ผู้หญิงด้วย) บางครั้งอารมณ์ดีก็พูดที พูดก็เก่ง อนาคต “บ้าไม่....”

2 ถ. วัวลาย ซอย 6 จ. เชียงใหม่

ชัยพร อุ่นศิริพงษ์ เพิ่งมาอยู่มงฟอร์ตได้ไม่เท่าไร แต่ก็มึเพื่อนฝูงมากเอาการ บ้านเดิมอยู่กรุงเทพฯ ไม่ยักรู้ว่าคิดอย่างไรจึงมาเรียนที่เชียงใหม่ (แปลกๆ) ชัยพรมีอารมณ์ขบขัน ชอบเป็นตัวตลกให้เพื่อน ๆ ฮา ขยันเรียนมาก เอาการเอางานเสมอ ตัวเล็กซุนแก่ง

18 สี่แยกเจริญผล ถ. เจริญกรุง อ. บ่อมปราบ จ. พระนคร

ตำรงค์ศักดิ์ บุลยเลิศ นึกเนมก็ไม่ทราบอีกนั่นแหละ แต่เพื่อน ๆ ให้ฉายาว่า “โตะ” (ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมา) โตะเป็นไอ้เปียกจอมซุนแห่ง ม.ศ. 3 ว่ากันว่าเวลาเดียวกับใครเป็นอันว่าไม่ยอมแพ้เลยทีเดียว โตะเป็นเจ้าของหุ่นเล็ก ๆ ขนาด Pocket (แหะใครตะโกนมาว่าเด็ก ป. 1 ไม่รู้ซี) การเรียนดี อนาคตเป็นหมอตตามพ่อ

11 ถ. ดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่

ดิษพงษ์ ชูจิตร หนุ่มน้อยหน้าตาเข้าที เป็นเจ้าของทรงผมออกจะชิบ ๆ ไปหน่อย เวลายิ้มก็เก... (ขนาด Girl ยังขอลายเซ็นเลย) ชอบสะสมแผ่นเสียง (เพลงสากล) ใครสนใจติดต่อกองได้ นิสัยว่าเริงพอ ๆ กับ Playboy นั่นแหละ อยากรได้เป็นแฟนเชิญที

95 ถ. มหาตไทยบำรุง จ. ตาก

ถาวร นิติภาวะชน เพื่อน ๆ มักจะเรียกเขาว่า “วร” เฉย ๆ ถาวรเป็นนักวิ่งลมกรดของโรงเรียนมงฟอร์ต (ฝีเท้ารวดเร็วมาก คิดจะเขียนอาณัติ) นิสัยว่าเริง ชอบกีฬาทุกชนิด ตะฟุตบอลหนักเป็นบ้าเลย หัวเราะก็แปลก ๆ การเรียนดี

349-351 ถ. เจริญเมือง จ. เชียงใหม่

ทวิศักดิ์ เทียนตระกูล เพื่อน ๆ มักจะเรียกเขาว่า “ตุ้ย” ทวิศักดิ์นอกจากจะมีหุ่นที่สมาร์ทแล้ว ยังมีทำทางดีอีกด้วย แปลกชอบใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียนทุกวัน

117/2 ถ. ช้างคลาน จ. เชียงใหม่

ประกอบกิจ วีระไวทยะ ราชันเราหาว่าจักนิคมของเขาไม่ แต่เพื่อน ๆ เรียกว่า “หมอ” เพราะ  
เกิดมาเป็นลูกหมอนะ ออกจะขริ่มมากอยู่สักหน่อย เพื่อน ๆ เขาบอกมา แต่เรื่องการเรียนรู้แล้วยอดเยี่ยม  
ทีเดียว ความรู้รอบตัวก็เยี่ยมชนิดหาตัวจับยากทีเดียว

162 ถ. รถแก้ว จ. ลำพูน

ประทีป แซ่ลี หุ่นขนาดนี้กำลังพอดี (22 - 36 - 22 ! ไม่ใช่นี้หว่า) เรื่องซุ่นละก็เก่งพอ ๆ กับ  
การเรียนรู้ทีเดียว สายตาของประทีปออกจะผิดปกติไปหน่อย แต่ไม่ชอบใส่แว่นแสะ (หันสาวบได้ จัก  
ออกมาใส่สระวด) อารมณ์ดี ? ชอบหยอกล้อกับเพื่อน ๆ มาก อ้อยยังสนใจวิทยาศาสตร์มากอีกด้วยโดย  
เฉพาะเคมี ไม่ใช่แต่สนใจเฉย ๆ นะเก่งเสียด้วย อยากเห็นหน้าวี ไปด้อม ๆ มอง ๆ ดูที่

71 ถ. ราชวงศ์ จ. เชียงใหม่

พัธนา ตะพานแก้ว เพื่อน ๆ ไม่ยกเรียก ตุ่ม ตามนิคมจริง ค้นฝ่าไปเรียก “ป๊อก” ป๊อกเป็น  
นักแสดงชั้นแนวหน้า จากบทบาท Shylock ของเขา เพื่อน ๆ ชมว่าแสดงได้ยอดเยี่ยม ๆ การกีฬา  
ก็เยี่ยม นี่แหละ หัวหน้าที่มีบาทสรุ่นกลางของมงฟอร์ด

175 ถ. มุลเมือง จ. เชียงใหม่ หรือ

50 ถ. เชียงใหม่ - ลำพูน ต. หนองผึ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

ไพฑูรย์ วรรณคุณชัย นิคมแท้ เสง เสงเป็นหนุ่มรูปหล่อ (เออ ระวังถูกคนนะ) เสงใจดี  
กว้างขวาง ชอบพูดล้อเล่นไม่ขาด การเรียนในห้องก็เข้าฝักออก นิสัยเรียบร้อย ชอบเพาะกาย เอ้อ  
ไม่ใช่ เพาะการบ้าน

16 สันนาลง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

พรเทพ อาสนิททอง มีนิคมน่ารักกว่า “แจ๊ค” แจ๊คมักจะให้เพื่อน ๆ ร้องเพลงให้ฟังเสมอ ๆ  
(ตัวเองไม่ยกร้องแสะ) อารมณ์ดี ชอบเล่นและคุยสนุก ๆ เสมอ เรียนหนังสือก็เก่ง ชอบอ่านกำลัง  
ภายในเป็นที่หนึ่ง จึงมีวิชาเบาคั่วที่ยอด อนาคตผู้จัดการตามพ่อ

4/1 ถ. เจริญประเทศ จ. เชียงใหม่

ธีระศักดิ์ บริสุทธิบัณฑิต นิคเนมไม่มี เพื่อนจึงเรียกว่า “ธี” ธีมีใบหน้าที่คมสันเข้าที่เอาการ  
อยู่ไม่น้อย (รูปหล่อ) ธีมีชื่อคล้ายกับ วีระศักดิ์ ถ้ามาสเตอร์เรียกใครคนหนึ่งในสองคนนั้นก็ มักจะ  
เหลียวหน้ามามองกันเสมอ ธีชอบค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มาก นิสัยเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดี

117/4 ถ. ข้างกลาน จ. เชียงใหม่

ธวัชชัย แซ่ลิ่ม เพื่อนคู่หูคู่โตของ ต๋อย (ศิริศักดิ์) เวลาต๋อยอยู่ไหนเป็นเจอรวัชชัยอยู่นั้น การ  
แสดงก็เก่ง คราวที่แล้วเป็น Portia ใน The Merchant of Venice สนใจกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ จึง  
เป็นนักประดิษฐ์ที่เข้าชั้นคนหนึ่ง อ้อคุณเหมือนนิคเนมจะว่า “ธี” นิสัยก็ร่าเริง ช่วยเหลือเพื่อนฝูงดี

117/7-8 ถ. ราชวงศ์ จ. เชียงใหม่

นพดล บุญบันดาล นพดลเป็นนักเรียนที่เรียบร้อย ไม่ฟุ่ดเล่นในเวลาเรียน เป็นคนเงียบขี้น  
ชวนให้เพศตรงข้ามสนใจมาก การเรียนอยู่ในชั้นดี เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับทุกคน ยอมแม้กระทั่งไปแทน  
คนอื่นให้อธิการตรวจผม บ้านอยู่ในสารภีแดนสาวงาม

76/1 หมู่ 3 หนองหอย เชียงใหม่

นิมิต กิติทัมกุล ต๋อย เป็นชาวกรุงเทพฯ แต่ชอบเชียงใหม่จึงถ่อร่างมาเรียนที่เชียงใหม่ ต๋อยเป็น  
คนรูปหล่อ บุคลิก (ดี) แต่งตัวเก่ง การเรียนก็ไม่ใช่อยู่น่า ต้านกีฬาที่เก่ง คงจะเป็นนักฟุตบอลตัว  
สำคัญ นิสัยร่าเริง

282 ซอย 5 คลองจั่น จ. พระนคร

บุญโชติ บุญศรารักษ์พงศ์ นิคเนมจริงว่า “ต้า” แต่เพื่อนๆ บอกว่าไม่คำเลยเรียกว่า โชติ เฉย ๆ  
เล่นกีฬาเก่ง โดยเฉพาะอย่างฟุตบอล (เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนนา) ใครดูโชติเดิน ๆ จะหาว่าขี้น  
แต่ความจริงแล้วขู่ง เป็นกันเองกับเพื่อน ๆ การเรียนก็ยอดเยี่ยมแต่ใครเหมือนกัน นิสัยไม่ถือเนื้อ  
ถือตัว

239 ถ. ท่าเสาต๋อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ประดิษฐ์ เรื่องรองรัตน์ รายนี้ไม่ยอมบอกนิคเนม (อายุ??) แต่หุ่นเขาสมาร์ทแบบนักธุรกิจผู้มี  
ชื่อเสียง (เพราะว่าหน้าตาคล้าย ๆ.....) เรื่องขี้นก็ต้องยกให้เขาอีก การบ้านไม่เคยเหลือไปถึงบ้าน  
ชอบใช้เวลาว่างในการอ่านนวนิยาย นิสัยเรียบร้อย

109-117 ถ. ทัพย์เนตร อ. เมือง จ. เชียงใหม่

พิชัย อุปราญเคราะห์ ได้ยินมาว่าอายุน้อยที่สุด แต่แม้ว่าอายุจะน้อย แต่รูปร่าง (หุ่น) ก็จัดว่าอยู่ในขนาดพอดิบพอดี แล้วยังแต่งตัวได้เก่งอีกด้วย นิสัยเรียบ ๆ ง่าย ๆ ร่าเริง พุคก็เก่ง สपोर्टกับเพื่อนเสมอ

100 ถ. วิทยานนท์ จ. เชียงใหม่

พิชิต อวิพันธุ์ ชื่อเขาเหมือนกับชื่อหนังกำลังภายในมากที่สุด รูปร่างเพรียว ๆ อยู่สักหน่อย แต่ก็เป็นที่วิ่งที่เข้าชั้นกับเขาเหมือนกัน ชอบเล่นกับเพื่อน ๆ เสมอ แต่ในเวลาเรียนดูเหมือนว่าจะเป็นคนขรึม ๆ ค้อมมองหาได้ที่

99 บำรุงราษฎร์ ต. วัดเกต จ. เชียงใหม่

ภาสกร อัครเสวี นิคเนม ต้อม To'm เป็นหนุ่มรูปหล่อมาจากเมืองเจ้าแม่จามเทวี ต้อมชอบทุกสิ่งทุกอย่าง (อยู่เฉยไม่ได้งั้นแหละ) ชอบทั้งการเรียน การกีฬา ดนตรีก็ชอบ To'm จึงเป็นมือ Bass ของ The Why แน่ไหมละ ตำแหน่งของโรงเรียนต้อมช่วยเหลือเสมอ (บีกทองหลังพระ) เพื่อน ๆ กระซิบกระซาบมาว่าจุด Dominant ของ To'm อยู่ที่ตา จริงเระะ นิสัยร่าเริงเป็นกันเองกับเพื่อน ๆ

132 ถ. อินทงยศ อ. เมือง จ. ลำพูน

มนัส สีอ่อน เพื่อนเรียกว่า นัค นัคคงจะเป็นหนุ่มรูปหล่อประจำห้องที่เดียว (อีกจ้ออีก) การเรียนอยู่ในขั้นดี

คติ "ทำให้คนอื่นพอใจ ดีกว่าเราพอใจ"

5/3 บลุ่มนไนท์คลับ เชียงใหม่

538 ถ. นาครวี อ. เถิน จ. ลำปาง

ยงยุทธ ปัญญาคำ นิคเนมว่า "ลอง" หนุ่มรูปหล่อทรงผมยุ่ง ๆ (ผมยุ่งเพราะไม่สนใจ) การเรียนก็เยี่ยมเหมือนนามสกุลจริง ๆ ดนตรีก็เก่ง นั้แหละ Solo ของ The why นิสัยนะหรือก็ชอบเสียงเพลงนะซี (ตามได้) สนรี?

6 ถ. ช้างม้อยเก่า อ. เมือง จ. เชียงใหม่

รังสฤษฎ์ กาวิฑีระ เพื่อนเรียกเขาว่า “แห้ง” ทุ้งๆที่ไม่ค่อยจะแห้งเท่าไรนัก ข้อที่แข็งขมด มีความจำดีมาก พุคก็เก่ง บางครั้งก็ตลกเหมือนกัน นิสัยดีรักเพื่อนรักฝูง มีความร่วมมือที่จัดว่าดี การเรียนก็ขยันไม่น้อย

127 — 129 ถ. ราชมรรคา ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

วีระยุทธ วงศ์จันทร์ รูปร่างแบบบางแถมซ้อย เพื่อนๆ มักจะเรียกว่า “แน่น้อย” ก็เค้าบอกว่าชื่อบ่อมนะ บ่อมขยันเรียนเสมอต้นเสมอปลาย พุคก็เก่ง มีคนหาว่าบ่อมปากร้าย ไม่จริงหรอกนะ บ่อมใจดีจะตายไปบ่อมออกจะเหงาๆ ไปสักหน่อย เพราะเพื่อนหายหน้าหายตาไปหลายคน

285 ถ. เชียงใหม่ — ลำพูน ค่ายกาวิละ จ. เชียงใหม่

วรสิน พุกษณานนท์กุล นิคเนมเราไม่รู้จัก แต่เพื่อนเรียกว่า “ไอ้โต” (แวนโตต่างหาก) สวมแวนหนาเบ้อเริ่มเลยทีเดียว ขนาดว่าซักออกเป็นจบบเท่กันทีเดียว ไอ้โตเป็นสหายใหม่ของเรา (อุทิศสาคันตันมาจากกรุงเทพฯ นะ) นิสัยของเขาดูง่ายคือ ไม่กระโตกกระตาก ขยันเรียนดี

63 ซอยแสนสบาย ถ. พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพฯ 11

วีระพงษ์ เลิศชนะโชค แปลกชื่ออะไรไม่ชื่อ ชื่อยาว เป็นคนเรียบร้อย เอาการเอางานเสมอต้นเสมอปลาย มีอารมณ์ชอบคุยเรื่องตลกตลอดวันทีเดียว การเรียนไม่ค่อยไปกว่าใคร ตั้งหน้าตั้งตาเรียนดี ผู้หญิงก็ไม่สน (ว่าไม่ได้.....ศรีๆ นั้นใครละ)

5 ถ. เจริญประเทศ ซอย 6 จ. เชียงใหม่

วันชัย ฉัตรตระกูล นิคเนมไม่ทราบ (ดูเหมือนเขาเรียกว่าค้วง) ถึงแม้ตัวจะเล็กไปสักหน่อย แต่ใจไม่เล็กด้วย (ใจใหญ่.....) คุยก็เก่ง ใครเถียงแพ้นั้น มักจะมีอะไรแปลกๆ มาให้เพื่อนดูเสมอ การเรียนก็ดี (ซุ่นก็เก่ง)

190 ถ. ท่าแพ จ. เชียงใหม่

วีระศักดิ์ ตันรัตนกุล แห่ง ม.ศ. 3 (เจ้าของสวนลำไย) ชอบเล่นกลองเป็นที่หนึ่ง พอๆกับสนใจทัศนอุปกรณ์ทุกชนิดนั้นแหละ นอกจากหุ่นดีและใจสปอร์ตแล้ว ยังเป็นนักวอลเลย์บอลตัวยงอีกด้วย (Girl.....สน) นิสัยเรียบร้อย ใจคอกว้างขวาง

48/1 ถ. เชียงใหม่ — ลำพูน หนองหอย จ. เชียงใหม่

วิวัฒน์ องคัมภ์ทิมงคล ไม่ทราบนิคเนม วิวัฒน์เป็นผู้คงแก่เรียน (เรียนเก่ง) ถึงแม้จะมีท่าทาง  
ขรึมๆ ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใคร แต่ก็มีสาว ๆ สนใจอยู่ไม่น้อย มาโรงเรียนทันเวลาเสมอๆ (ถึงปั๊บเข้า  
ปั๊บ) นิสัยดี เรียบร้อยร่าเริง ชอบใช้เวลาว่างในการจมอยู่ในกองหนังสือและหาความรู้

61 ถ. พระปกเกล้าฯ ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

วิทยา ยงสกุล มักจะทำอะไรแผลงๆ เขาคืออยู่หยุกแต่การเรียนเขายอดเยี่ยม อยู่ในชั้นยอดกับเขา  
ทีเดียว ท่าทางดี เอ็มมีเพื่อนบางคนบอกว่าถือเนื้อถือตัววิ หึงบ้างละ อย่าว่าอะไรเลยนะคนเขาอิจฉา  
นะ น้ำใจดี ความร่วมมือปานกลาง เพราะชอบเรียนมากกว่า

360 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกตฯ จ. เชียงใหม่

ศรศักดิ์ สุนทรไชย ตอนนี้อยู่ลำพูน ศรศักดิ์มีนิคเนมว่า "ต๋อย" ออกจะขรึมไปสักหน่อย (โอ๊ะ  
นิดหน่อยไม่มาก) คุณจะเป็นคนขี้สงสัยสักหน่อย ตามเพื่อน ๆ ยันทีเดียว (เกรงใจครูหรือก ต๋อยบอก)  
ขยันตั้งอกตั้งใจดี สมเป็นนักเรียน นิสัยเรียบ ๆ ละเอียคร่าเริง

634 ซอย 23 คลองจั่น พระนคร

ศักดิ์ชัย สุภาษา หนุ่มน้อยลอยชายมาจากสำนักกำแพง (เชื้อ สาวสำนักกำแพงก็สวยนี่หว่า) ศักดิ์ชัย  
เป็นคู่รักคู่แค้นคู่เดียวของสรรพพงษ์ได้ยินเสียงทุกวันไม่ขาด อีกร้อยกัชอบนั่งตาลอยตอนชั่วโมงว่าง คง  
จะหลับใน นิสัยแกล่เรียวร่าเริง เป็นกันเองกับทุกคน เขียบไปหาได้ที่

104 บ่อสร้าง อ. สำนักกำแพง จ. เชียงใหม่

สุรศักดิ์ เลาหทัย ที่มีนิคเนมที่หาใครซ้ำยากคือ "น้อง" แต่เพื่อนมักจะเรียกเขาว่าแมวขี้ตู่ (หน้า  
ตาก็ขี้ตู่ๆ ไม่น่ามาตู่กันเลย) แมวพูดเก่ง ชอบสนุก เพื่อน ๆ บอกว่าแมวเป็นคนเจ้าปัญญา " ?"  
มีน้ำถึงเรียนเก่ง นี่ก็ชอบเล่นกลล้องกับเขาเหมือนกัน

231 ถ. เจริญเมือง จ. เชียงใหม่

สวิง บันชัยสิทธิ์ นิคเนมน้อยๆ ของเพื่อน ๆ ว่า "เต่า" เต่าเป็นคนหัวเราะเก่ง อ้อ พูดเก่งอีก  
ด้วย มีนิสัยชอบการเล่นเอาการอยู่ (เล่นทุกอย่างเซียว) และก็ยังเป็นนักจัดซื้อที่แข็งมากคนหนึ่ง การ  
เรียนราบรื่นไม่คั่นคั่น นิสัยเรียบตามไปด้วย ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน (จริง ๆ)

181/8 ถ. เทววิทยฯ จ. เชียงใหม่

สมโภชน์ นันทพงษ์ โภชน์เป็นทั้งนักร้อง และนักดนตรีประจำห้อง ร้องเพลงเก่งเสียงทุ้มๆ (บาบีโตน) การเรียนดี...รักดนตรีตั้งแต่ตัวยังเล็ก ๆ ปัจจุบันเป็นนักดนตรีจอมชู้ประจำวงดุริยางค์ ของโรงเรียน ๆ ไร่

คติ "Love is over the beginning of know ledge, as fire of light"

402/1-2 ถ. ท่าแพ จ. เชียงใหม่

สุวัฒน์ หาญรัตน์ขัยกุล เพื่อนมักจะเรียกว่า "โต" โตถึงแม้จะมีหุ่นใหญ่ไปสักหน่อย แต่ก็เป็นที่รักที่หาตัวจับยาก (เร็วเกินไป) หน้าตาขี้ขี้ๆ ใจดี เวลาที่ชอบออกชอบใจอะไรมักจะหัวเราะอย่างตลกขบขัน จิตใจสุขุม ชยัน

54 ถ. เจริญเมือง จ. เชียงใหม่

สุวิทย์ วรรณกุลสุนทร เพื่อนๆ มักเรียกสั้นๆ ว่า วิทย์ วิทย์เป็นหนุ่มรูปหล่อประจำห้อง อีกทั้งพูดเสียงดังฟังชัด (ระบบ Hifi) นิสัยดีไร่ไร่ ชอบเสียงเพลงและร้องเพลง เป็นกันเองกับเพื่อนเสมอ มักจะใช้เวลาว่างในการร้องเพลงและเล่นดนตรี

136 ถ. ช้างม้อย จ. เชียงใหม่

สามารถ สุชาชัย สามารถสมชื่อจริงๆ คือทำอะไรๆ ได้เก่ง การเรียนดีมีความมานะพยายามอยู่เสมอ แต่ออกจะขี้นไปสักหน่อย (ไม่ค่อยพูดมากในห้องเรียน) แต่ที่จริงแล้วไร่ไร่เวลาอยู่นอกห้องเรียนเสมอ นิสัยเรียบร้อย ไร่ไร่อยู่เสมอ พูดเก่ง สปอร์ตกับเพื่อน ดี??

21 ถ. บำรุงราษฎร์ ซอย 3 ต. วัดเกต จ. เชียงใหม่

สุรพงษ์ สุวรรณอดิ์ ใ้ไปยกยกกำลังสาม แห่ง 3 A ถึงแม้ตัวจะเล็ก แต่เสียงดัง ทำนองเล็กดี รสโต นุ่มนวล ชอบพูดติดตลก แต่เวลาเถียงกับหมิ่นชินตอนเข้าชั้นจุคยอดลาก็ จะต้องเป็นฟันเป็นไฟทุกที ถึงแม้ตัวจะเล็กก็เข้ากับเพื่อนได้ดี

199 ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ. ลำปาง



สุชาติ แซ่ไคว้ เพื่อนๆ เรียกว่า แม้ง เป็นคนเอาการเอางาน เรียนเป็นเรียน ถึงตอนเล่นละก็เล่น เล่นจริงๆ เชียว สนใจในการเรียนเสมอต้นเสมอปลาย เรียบร้อยไม่ค่อยยุ่งกับใครนัก กีฬาที่โปรดปราน เห็นจะเป็นฟุตบอล เพราะเห็นเตะทุกวัน ไม่เชื่อไปดูที่

22 ถ. สามล้าน ต. พระสิงห์ จ. เชียงใหม่

สุเทพ เลิศศรีมงคล รายนี้อ่านไม่ใช้นักร้องขอยกนิยามหรือก แต่เป็นนักพูด (ผอยเก่ง) สายตาออก จะผิดปลุกกันไปหน่อย แต่ถึงจะสวมแว่นก็เท่าเป็นบ้าเลย หล่อขึ้นมาหลายกองทีเดียว ว่าเรื่อง หัวเราะ เก่ง โดยมีสไตล์ไม่ซ้ำแบบใคร แก่เอาใจเพื่อนฝูงดี ชวนไปไหนถึงไหนถึงกันทีเดียว

39 ถ. ราชวงศ์ จ. เชียงใหม่

สัมพันธ์ สุนทรครุฑ นึกเนมว่า "ตา" ตาเป็นคนกว้างขวางและสปอร์ตจึงมีเพื่อนฝูงมากคนหนึ่ง พุดน้อย ปล่อยมาก ผิวของตาออกจะคล้ำไปสักหน่อย (เล่นน้ำมากไป) กีฬาก็เล่นได้หลายอย่าง เช่น บิงปอง การเรียนของตาก็ไม่เคยทอดทิ้งหมั่นทบทวนอยู่เสมอ

148 ถ. มุลเมือง ต. ศรีภูมิ จ. เชียงใหม่

สมศักดิ์ พูลเพิ่ม ผู้มีนิกเนมว่า Sri Ouos เป็นหนุ่มร่างใหญ่ สูง สมาร์ท มีใบหน้าที่คมสันสมชาย ชาติวี รูปหล่อไม่ใช่เล่น รู้จักแบ่งเวลาเล่นเวลาเรียนช่วย his parents ทำงานเสมอๆ เขาเข้ากับ เพื่อนได้ทุกคน คุยทักก็ขริมๆ อยู่ แต่ภายในเหมือนหนุ่มเพล็บอย ชอบร้องเพลงเสมอด้วย

6/1 ถ. พระปกเกล้าฯ ซอย 7 จ. เชียงใหม่

หมินชิน ตันติพันธ์พิพัฒน์ เป็นชาวเมืองน่านโดยกำเนิด พุดเก่ง และคำที่เขาพูดออกมามักจะ ทลกเสมอๆ เช่น ลูกเห็บเมืองน่านตกใส่หัวตายบ้าง ขายทองเป็นกิโลบ้าง ล้วนแต่ทำให้เพื่อนงอหาย ทุกที ไม่ใช่พุดเก่ง การเรียนก็เก่ง ยังถ่ายรูปเก่งอีกด้วย ใจคอกว้างขวางเป็นกันเองเสมอ

19 ถ. พระปกเกล้าฯ จ. เชียงใหม่

อนุสรณ์ ทองปั้น มีนิกเนมว่า น้อย คนดังแห่ง ม.ศ. 3 A สนใจกิจกรรมทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี จนน้อยได้เป็นมือคอร์ดซ็อกซ์ของคณะ The Why นิสัยชอบเล่น ว่าเรื่องอยู่เสมอ อนาคต วิศวกร (ตามบิดา)

175 ถ. สันติธรรม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

อภิสิทธิ์ เลิศวิราม เพื่อน ๆ เรียกว่า “ควัน” (อะไรควันก็ไม่รู้) นึกเหมมจึงคลับคล้ายคลับคลาว่า อู๊ด ควันเป็นนักร้องเสียง Soprano แห่ง The Why (far far away ซึ่งไม่หาย) อ้อ ควันยังเป็น Cheerleader สีแดงอีกด้วย (เชียร์ได้นั่งจริง ๆ คงเพราะมีสาร Magnetic อยู่ใกล้) อารมณ์แกร่ง่าเริงเสมอ ทิต ๆ จะบ้องตันอยู่สักหน่อย

คติ “Chirry Chirry Cheep Cheep”

91 ถ. วิทยานนท์ จ. เชียงใหม่

อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ ด้วยความโย่งของเขานี้เอง สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี อนุชาตินับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด จึงมีนิสัยสุขุมเยือกเย็น เวลาพักไม่ว่าใครจะยอมออกจากห้อง มัวทำอะไรไม่ยักรู้ (ทำการบ้านซี) ชยันเรียนประกอบด้วยความมีมานะพยายาม จึงทำคะแนนได้ดี

13—15 ถ. ช้างกลาง จ. เชียงใหม่

